



# Niềm tin của dân - sức mạnh của Đảng

(Tiếp theo trang 1)



Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 25/12/2020.

Ảnh: NGỌC LINH

### Kết tinh trí tuệ của toàn dân

Mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết xác định là: "Phát huy thành quả và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của

nhân dân. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng". Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có nhiều nội dung mới, có tính chiến đấu và thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, không chỉ đặt ra

trong giai đoạn 2021 - 2025 mà là cả chặng đường dài đến năm 2045. Thái Bình có trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng hay không còn đợi câu trả lời trong nhiều năm tới, nhưng chúng ta phải bắt tay ngay vào thực hiện từ bây giờ, nếu không sẽ không bao giờ tới đích. Trước mắt, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình phải nỗ lực ở mức cao nhất thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đạt tốc độ tăng tổng sản

phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 từ 10%/năm trở lên. Bên cạnh những cơ hội và các điều kiện thuận lợi sẽ có không ít khó khăn, thử thách đòi hỏi sự thống nhất rất cao về ý chí và hành động của toàn xã hội, sự phấn đấu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Nghị quyết đã đề ra 23 chỉ tiêu cơ bản phân

đầu trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển.

### Sáng tạo trong triển khai

Ngay từ cuối tháng 12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, 8 điểm cầu ở các huyện, thành phố và 168 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Ông Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh (Kiến Xương) cho biết: Lần đầu tiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết tới đảng bộ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đảng bộ xã Vũ Ninh đã triệu tập 300 đảng viên học trực tuyến tập trung tại hội trường. Tất cả các đảng viên đều đồng tình và thể hiện quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Theo ông Đỗ Quang

Thường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặt mục tiêu đến năm 2045 xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Với những gì Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua, đặc biệt khi Khu kinh tế Thái Bình được xây dựng chắc chắn sẽ tạo đột phá phát triển để Thái Bình thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm; trước hết, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình phải đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình hành động; đồng thời, phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển.

Ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ: Trực tiếp nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi thấy rất sâu sắc, cảm nhận đầy ý nghĩa, niềm quả mà Nghị quyết sẽ mang lại. Các mục tiêu, định hướng trong Nghị quyết mang tính khá thi cao, vừa xác định những nhiệm vụ trước mắt song cũng định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong tương lai, gắn liền với những lợi ích của người dân. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và toàn dân, Thái Bình sẽ sớm

thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các đoàn thể trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; phát động sâu rộng các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Lần đầu tiên, Thái Bình tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiếp tục tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống, thời gian qua, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở đảng bộ mình phụ trách. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc

phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội đã quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các thành viên, hội viên với các hình thức phù hợp đồng thời xây dựng chương trình hành động của cấp mình. Đến nay, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã được phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với một số ngành, địa phương, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Thông qua đó giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản để có hướng triển khai thực hiện phù hợp với lợi ích của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần sớm hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

(còn nữa)  
NHÓM PHONG VIÊN

# Giá trị của nước

Diễn ra hàng năm vào ngày 22/3, ngày nước thế giới là sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người dân trên toàn thế giới thấy được tầm quan trọng của nguồn nước sạch, đồng thời góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.

Hiện nay, thế giới còn 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn, khan hiếm nước. Cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh, tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng - điều này rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. Chủ đề của ngày nước thế giới năm 2021 để cao về giá trị của nước, nâng cao vị thế giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh. Ngoài các vấn đề về giá cả, chủ đề này còn bao gồm các giá trị về môi trường, xã hội và văn hóa mà con người đặt ra đối với nước. Với mục đích để mọi người đánh giá đúng về tầm quan trọng và giá trị của nước cho dù đó là về

mặt kinh tế, xã hội, văn hóa hay theo những cách khác. Nước rất quan trọng đối với an sinh xã hội và nền kinh tế. Thực tế, ngoài tầm quan trọng "nước chiếm 70% cơ thể con người" và tham gia vào nhiều chức năng quan trọng như thanh lọc cơ thể, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, nước còn phục vụ cho các hoạt động sản xuất, chế tạo và nghiên cứu... Con người cần nước ở nhà, ở nơi làm việc, học tập, nơi công cộng để duy trì sự sống và phục vụ cho sinh kế. Nước cũng có ý nghĩa văn hóa và tinh thần to lớn. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tài nguyên nước mặt, nước ngầm khá phong phú nhưng nguồn nước mặt bị phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngoại sinh. Tài nguyên nước đang bị suy giảm cả về chất và lượng. Việc áp dụng biện

pháp khoa học kỹ thuật cũng như quản lý chưa thực sự có hiệu quả, trong khi chưa khai thác được các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo thay thế. Tại nhiều nơi, tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt do ô nhiễm, lũ lụt, sụt lún đất, hạn hán đang ở mức báo động. Chất lượng nước bị suy giảm nghiêm trọng đã hủy hoại môi trường sống và đẩy con người đến gần các rủi ro nguy hiểm. Các mô hình khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phát triển kinh tế chưa bền vững... Trước tình hình đó, vấn đề an ninh nguồn nước đang ngày càng trở nên cấp bách, gay gắt, mang tính chiến lược và toàn cầu. Vì vậy, việc sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên nước và nâng lượng ở nước ta được đặt ra như một cảnh báo

### THÔNG điệp của ngày nước thế giới 2021

- Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.
- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.
- Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
- Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.
- Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.

cho mục tiêu phát triển bền vững. Đối với Thái Bình, những năm gần đây hệ thống cơ sở hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư tập trung đã và đang phát triển nhanh với quy hoạch hiện đại. Tuy nhiên, nhận thức về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước và nâng lượng chưa cao. Trong khi đó, biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp đến nguồn nước, đặc biệt là nước sạch. Thái Bình là tỉnh có nguồn nước tương đối lớn, với 3 mặt giáp sông, một mặt giáp biển, trữ lượng nguồn tài nguyên nước mặt của Thái Bình khá dồi dào. Để bảo vệ nguồn nước, UBND tỉnh

đã phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thường xuyên phát động các phong trào trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở bờ biển, ngăn ngừa xâm nhập mặn; vệ sinh môi trường, sử dụng tiết kiệm điện, nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trường học và nơi công cộng; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa; tổ chức hội thảo, tọa đàm về tài nguyên nước; tuyên truyền lối sống xanh, tiết kiệm tài nguyên nước; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng phát sóng về nước và cuộc sống, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch là quá trình lâu dài và nhiều khó khăn. Song, nếu có sự chung tay của nhà nước và cả cộng đồng thì chắc chắn môi trường của chúng ta sẽ được cải thiện. Mỗi người cần nhận thức và có hành động tiết kiệm nước, dù nhỏ nhưng sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này, góp phần bảo vệ sự sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất.

MINH NGUYỆT

## VŨ THƯ

# Tập trung cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

Với mục tiêu hoàn thành cấp khoảng 111.000 căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho công dân trước ngày 1/7/2021, Công an huyện Vũ Thư đã tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân tại địa bàn. Những giải pháp thiết thực như chia ca luân phiên thực hiện, thành lập các tổ cấp CCCD lưu động, làm ca thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ đang được đơn vị triển khai nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.



Công an huyện Vũ Thư thành lập 2 tổ công tác lưu động cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tạo thuận lợi cho công dân các xã xa trung tâm.

Xã Hồng Lý cách trung tâm huyện Vũ Thư trên 15km, giao thông khá khó khăn. Để thuận lợi cho nhân dân, Công an huyện phân công 1 tổ công tác lưu động trực tiếp về UBND xã để triển khai các thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử. Trung úy Nguyễn Xuân Trung, thành viên tổ công tác lưu động, Công an huyện Vũ Thư cho biết: Do số lượng công dân cần cấp CCCD gắn chip điện tử lớn, để phục vụ nhân dân tốt nhất, tổ công tác lưu động đã chia làm 2 ca làm việc, mỗi ca có 3 cán bộ, chiến sĩ, luân phiên nhau thường trực liên tục từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật để thực hiện các thủ tục cấp CCCD cho bà con. Chúng tôi hiện công dân theo địa bàn thôn nên tránh chống chèo và công dân không phải chờ đợi lâu; trung bình mỗi ngày chúng tôi làm thủ tục cấp được trên 150 CCCD gắn chip điện tử. Ông Cao Văn Tỉnh, Trưởng thôn Hộ Kê cho biết: Trước đó, thôn đã tiến hành rà soát, lập danh

sách những công dân có nhu cầu cấp CCCD gắn chip điện tử, tuyên truyền trên loa truyền thanh thôn để bà con nắm được thông tin và chủ động sắp xếp thời gian đến thực hiện các thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử. Đặc biệt, với những người cao tuổi, chúng tôi đến tận hộ gia đình tuyên truyền, vận động công dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử; rà soát lập danh sách công dân từ 14 tuổi trở lên đủ yêu cầu cấp CCCD gắn chip điện tử. Công an huyện thành lập 3 tổ công tác chuyên trách việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân, trong đó có 2 tổ công tác lưu động tại các xã, thị trấn. Để bảo đảm tiến độ đề ra và tạo thuận lợi cho công dân, các tổ công tác triển khai việc đón tiếp công dân, làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử từ 7 giờ - 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Hiện tại, Công an huyện đã tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử của công dân.

Qua rà soát, huyện Vũ Thư có khoảng 111.000 công dân từ 14 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn cấp CCCD gắn chip điện tử. Thượng tá Nguyễn Đức Anh, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu ý nghĩa của việc cấp CCCD gắn chip điện tử; rà soát lập danh sách công dân từ 14 tuổi trở lên đủ yêu cầu cấp CCCD gắn chip điện tử. Công an huyện thành lập 3 tổ công tác chuyên trách việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân, trong đó có 2 tổ công tác lưu động tại các xã, thị trấn. Để bảo đảm tiến độ đề ra và tạo thuận lợi cho công dân, các tổ công tác triển khai việc đón tiếp công dân, làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử từ 7 giờ - 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Hiện tại, Công an huyện đã tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử của công dân.

QUYNH LƯU



Ảnh minh họa